

Số: 2210 /BC-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 01 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17
HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026**
(Báo cáo trình kỳ họp thứ 17 - HĐND thành phố khóa IV,
nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện Công văn số 131/HĐND-VP ngày 14/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Phường Đoàn Kết (01 ý kiến)

* *Cử tri: Chang A Chía - Bản Thành Lập: Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án hạ thấp đoạn đường lên bản Thành Lập giúp UBND phường thuộc nhóm 1 tổ 10. Tại đoạn đường này có nhiều người dân của bản thường xuyên đi lại, khi đi xe máy trở đồi trên đoạn đường bị ngã gây nguy hiểm cho nhân dân nhất là vào giờ cao điểm học sinh đi cạnh đoạn đường đó.*

Trả lời:

Hiện nay, dự án Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công. Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai hạ thấp cao độ của đoạn đường nêu trên khi **thực hiện dự án đường số 17**.

2. Phường Quyết Tiến (07 ý kiến)

2.1. *Cử tri: Vũ Đức Thuân, - Tổ dân phố số 6: Các cống rãnh, hố ga trên đường Trần Hưng Đạo nhiều vị trí đã bị đất cát vùi lấp tắc cống rãnh nên mùa mưa nước không thoát và tại vị trí ngã tư đèn tín hiệu giao thông rẽ vào đường Tôn Đức Thắng có 1 nắp hố ga bị gãy sập. Đề nghị thành phố rà soát cho nạo vét cống rãnh và lắp đặt các hố ga bị gãy sập.*

Trả lời:

+ Hệ thống thoát nước trên tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn đảm bảo việc thoát nước, tuy nhiên để đảm bảo tốt việc thoát nước khi có mưa to đề nghị các hộ dân vệ sinh các cửa thu nước.

+ Về tấm đan, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, và triển khai thay thế trong thời gian tới.

2.2. Cử tri: Đào Mạnh An, Đỗ Văn Châm (Tổ dân phố số 6, 7):

Kiến nghị thứ nhất: Đề nghị Thành phố cho hạ chiều cao của cây xanh đô thị trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Đường Võ nguyên Giáp vì hiện nay cây phát triển quá cao, nhiều cây đã bị cong, gây mất mỹ quan đô thị và có khả năng bị gãy đổ.

Trả lời:

Theo ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, thực hiện cắt tỉa, hạ chiều cao cây tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố (bao gồm cả tuyến đường ý kiến cử tri nêu).

Kiến nghị thứ 2: Đề nghị thành phố tiếp tục xem xét sớm thực hiện việc thoái thu nghĩa vụ tài chính đối với các hộ gia đình (còn khoảng 8 hộ gia đình) được nông trường cấp đất làm nhà trước năm 1993. Tổ dân phố đã cùng với Ủy ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến khu dân cư để xác định thời gian sử dụng đất của các hộ gia đình, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

UBND thành phố đã giao UBND phường Quyết Tiến thực hiện kiểm tra, làm rõ nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất và xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây để báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

2.3. Cử tri: Lý Chí Sung - Tổ dân phố số 1:

Kiến nghị thứ nhất: Đề nghị UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn kiểm tra lại đất giao thông và thủy lợi thuộc ngõ 01, ngách 016 (trước nhà văn hóa TDP số 1) có sự chồng lấn và lấn chiếm đất công.

Trả lời:

UBND thành phố đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và hồ sơ và xem xét giải quyết theo ý kiến cử tri đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị thứ 2: Năm 2020, 2021 thành phố đã bố trí 180 triệu cho việc đo đạc lại diện tích đất rừng của 11 hộ gia đình phía sau khu vực công an cũ, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành đo đạc, song đến nay các hộ gia đình vẫn chưa được cấp lại GCNQSDĐ đất. Đề nghị thành phố sớm giải quyết.

Trả lời:

Năm 2018-2021, thành phố đã bố trí 180 triệu đồng cho việc đo đạc lại diện tích đất rừng của 11 hộ gia đình phía sau khu vực công an cũ, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành đo đạc. Tuy nhiên, quá trình đo đạc các hộ gia đình không thống nhất được ranh giới, mốc giới, do đó, đã dừng triển khai thực hiện dự án và kinh phí đã hoàn trả ngân sách nhà nước.

Trường hợp, công dân có nhu cầu cấp đổi giấy CNQSD đất rừng, đề nghị liên hệ với UBND phường Quyết Tiến hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn đo đạc và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2.4. Cử tri: Dương Đức Huệ, Lý Chí Sung (Tổ dân phố số 7, 8): Đề nghị thành phố quan tâm sớm giải quyết cho các hộ gia đình được mua đất dôi dư để tăng thu ngân sách cho nhà nước và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trả lời:

Hiện UBND thành phố đã thực hiện rà soát việc quản lý và đưa vào sử dụng các thửa đất dôi dư, xen kẽ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Trên cơ sở kết quả số liệu các thửa đất dôi dư đã tổ chức công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, UBND thành phố đang tiến hành đo đạc, tổng hợp, xem xét để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc quản lý, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

2.5. Cử tri: Hoàng Thị Cúc - Tổ dân phố số 1: Khu đất của gia đình tôi hiện tại đang sử dụng để ở và canh tác từ trước đến nay, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó đất ở là 347,15 m², đất nông nghiệp là 2.229,15 m². Gia đình có đi thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất ở và xin cấp phép xây dựng thì được trả lời là nằm trong quy hoạch đất trụ sở cơ quan. Thực tế các cơ quan hành chính của Thành phố đã được xây dựng đủ, đất của gia đình nằm cạnh trụ sở Thị Hành Án thành phố, Chi Cục Thống Kê thành phố do. Vậy chúng tôi đề nghị các cấp xem xét điều chỉnh ra khỏi quy hoạch để chúng tôi thực hiện việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Trả lời:

Khu đất theo kiến nghị cử tri nằm trong phạm vi lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 và đồ án quy hoạch phân khu I, thành phố Lai Châu đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

- Đối chiếu đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung vị trí khu đất theo kiến nghị của cử tri được quy hoạch là đất công trình cơ quan.

- Đối chiếu đồ án quy hoạch phân khu I, vị trí khu đất theo kiến nghị của cử tri được quy hoạch là đất cơ quan, trụ sở.

Khi đến kỳ rà soát (5 năm), UBND thành phố tổ chức rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức thực hiện theo ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Phường Tân Phong (03 ý kiến)

3.1. Cử tri Bùi Đình Thắm – Tổ dân phố số 4: Hiện nay trên địa bàn phường nói chung, tổ dân phố số 4 nói riêng có nhiều trường hợp GCNQSDĐ đã cấp giấy QSDĐ theo hồ sơ địa chính năm 2014 có diện tích, kích thước không đúng với bản đồ đo đạc năm 2020 dẫn đến việc chồng lấn, các hộ gia đình khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, gây tranh chấp đất đai. Đề nghị UBND thành phố xem xét kiểm tra và có giải pháp giải quyết vướng mắc cho Nhân dân.

Trả lời:

Dự án đo đạc năm 2014 do một số khu vực có nhiều biến động, sai sót... nên theo kiến nghị của cử tri đã được đo đạc bổ sung vào năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Tân Phong, hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ cấp giấy để cấp GCNQSD đất đúng hiện trạng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp hộ gia đình có nhu cầu cấp GCNQSD đất thì đề nghị liên hệ UBND phường Tân Phong hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn việc cấp GCNQSD đất khi có sự chênh lệch, thay đổi về diện tích, giao UBND phường xác minh nguồn gốc, tình trạng tranh chấp, thời điểm sử dụng đất theo quy định.

3.2. Cử tri Phan Văn Thuyên – Tổ dân phố số 18: Hiện nay khu Trung tâm thương mại rất khó khăn trong công tác quản lý về xây dựng, quản lý đô thị và môi trường. Đề nghị UBND Thành phố có phương án quản lý.

Trả lời:

Khu trung tâm thương mại là dự án không phải do UBND thành phố quản lý, hiện nay dự án chưa hoàn thành và chưa bàn giao về thành phố quản lý. Trong thời gian tới UBND thành phố Lai Châu sẽ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động xây dựng.

3.3. Cử tri Trần Xuân Trường – Tổ dân phố số 19: Đề nghị UBND thành phố làm rãnh thoát nước đoạn nối giữa Đường Trần Văn Thọ và phố Lam Sơn hiện tại khu vực này là rãnh đất gây đọng nước vào mùa mưa, các hộ gia đình đã đến làm nhà nhưng không có hệ thống thoát nước thải gây mất vệ sinh môi trường.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế tại vị trí cử tri ý kiến đã có rãnh thoát nước, tuy nhiên do rãnh đã bị vùi lấp nên không đảm bảo việc thoát nước. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng QLĐT lên phương án nạo vét trong quý III năm 2024.

4. Phường Đông Phong (05 ý kiến)

4.1. Cử tri Vũ Thị Luyện - Tổ dân phố số 24: Đề nghị các cơ quan xem xét giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại dự án đường nổi cao tốc Nội Bài - Lào Cai cụ thể: Hộ gia đình ông Tấn A Pao đề nghị giải quyết việc chèn cốt nhà với lòng đường; Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đề nghị cấp cho gia đình 01 mảnh đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình phần đất còn lại; Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đông đề nghị hỗ trợ kinh phí, nhân công để hạ độ cao lối đi vào nhà cho gia đình.

Trả lời:

- **Kiến nghị 1:** Đối với Hộ gia đình ông Tấn A Pao đề nghị giải quyết việc chèn cốt nhà với lòng đường Nội dung này đã được UBND thành phố trả lời bằng văn bản số: 961/UBND-TTPTQĐ ngày 27/3/2024) và công văn số 2107/UBND-TTPTQĐ ngày 25/06/2024 về việc trả lời đơn đề nghị của công dân.

+ Nhà, công trình của ông Tấn A Pao không bị thu hồi, không bị tháo dỡ (Cos đường, công trình của Nhà nước sau khi xây dựng cao hơn cos nhà ở, công trình của ông Tấn A Pao là 1,4 m, cách chỉ giới xây dựng trung bình công trình của Nhà nước là 3,75 m và có cos nền xây dựng nhà thấp hơn cao độ của công trình là nước là 1,4 m, áp dụng theo ý 2, mục a, khoản 8, Điều 21 Quyết định 16/2020, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 05/2023/QĐ - UBND ngày 21/3/2023.

Hiện tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong đó có hộ gia đình ông Tấn A Pao. UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường khẩn trương thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- **Kiến nghị 2:** Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đề nghị cấp cho gia đình 01 mảnh đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình phần đất còn lại.

+ Việc Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đề nghị cấp cho gia đình 01 mảnh đất tái định cư. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bố trí tái định cư xen ghép trong khu 2B mở rộng phường Đông Phong, tuy nhiên hộ gia đình không đồng ý nhận đất tái định cư tại khu dân cư 2B phường Đông Phong đề nghị cấp đất tái định cư tại đường Đình Bộ Lĩnh. Hiện tại

dự án đường Đinh Bộ Lĩnh đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện xong mới bố trí tái định cư cho các hộ gia đình.

+ Về việc cấp GCN QSD đất đối với phần diện tích còn lại sau khi bị thu hồi đất của gia đình. Đề nghị gia đình bà Nguyễn Thị Hoa liên hệ với UBND phường Đông Phong để thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất theo quy định.

- **Kiến nghị 3:** Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đông đề nghị hỗ trợ kinh phí, nhân công để hạ độ cao lối đi vào nhà cho gia đình.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đông đã được phê duyệt tính toán hỗ trợ đối với phần tài sản ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi ranh giới thu hồi đất (toàn bộ phần tài sản là nhà đã được tính toán bồi thường hỗ trợ) tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của ủy ban nhân dân Thành phố V/v Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án: Kết nối giao thông các tỉnh Miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ (Tuyến nối Lai Châu với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Khu vực thành phố Lai Châu).

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đông đã được hỗ trợ phần tài sản ảnh hưởng là nhà nằm ngoài ranh giới thu hồi nên việc hộ gia đình đề nghị hỗ trợ kinh phí, nhân công để hạ độ cao lối đi vào nhà cho gia đình là không có cơ sở để tính toán hỗ trợ. Đề nghị gia đình tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

4.2. Cử tri Nguyễn Thị Hoa - Tổ dân phố số 24: Đề nghị cấp cho gia đình tôi 01 mảnh đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi phần đất còn lại sau khi nhà nước thu hồi. Sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình tôi tháo dỡ công trình phần đất Nhà nước đã thu hồi để trả mặt bằng.

Trả lời:

Đã trả lời tại ý kiến cử tri Vũ Thị Luyến.

4.3. Cử tri Nguyễn Tiến Đăng - Tổ dân phố số 24: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý diện tích đất nhà nước đã thu hồi thuộc dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hiện nay tổ dân phố nhận thấy còn một số diện tích đất nhà nước đã thu hồi tại dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai chưa được đơn vị thi công tổ chức san gạt, cải tạo mặt bằng đóng mốc giới Nhà nước đã thu hồi cho nên một số hộ có biểu hiện lấn chiếm tái sử dụng mặt bằng đã giải phóng làm mất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông và khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương về đất đai. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm kiểm tra, giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

Tại dự án Kết nối giao thông các tỉnh Miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ (Tuyến nối Lai Châu với Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Khu vực thành phố Lai Châu). Hiện tại còn 01 hộ gia đình chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp UBND phường Đông Phong tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình bàn giao mặt bằng.

Đối với phần diện tích đất các hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng UBND Thành Phố đã bàn giao phần diện tích đó cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Một số hộ chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng. UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Đông Phong tiếp tục vận động bàn giao. Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ đôn đốc chủ đầu tư làm thủ tục giao đất, cắm mốc và bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định.

4.4. Cử tri: Nguyễn Thanh Bình - Tổ dân phố số 23: Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 3 hiện tại trong nghị quyết chưa có quy định cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm 02 chức danh. Qua thực tế hoạt động tại cơ sở đề nghị HĐND, UBND tỉnh có thay đổi trong thời gian tới theo hướng: cho phép những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, Tổ dân phố được hưởng phụ cấp khi kiêm nhiệm như người hoạt động không chuyên trách đã được quy định tại Điểm a Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Trả lời:

Việc xây dựng Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành. Theo đó, tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ giao HĐND tỉnh quy định việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Như vậy, theo quy định của Trung ương thì chỉ có người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khi kiêm nhiệm người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố mới được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Đề nghị phường Đông Phong tiếp tục tuyên truyền tới cử tri.

4.5. *Cử tri: Nguyễn Hữu Hiến - Tổ dân phố số 28: Tại khoản 2, điều 2 Nghị quyết số: 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố cụ thể: “Thôn, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản thuộc xã biên giới”. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố là 1,7; Trưởng Ban công tác Mặt trận là 1,4 mà các tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên.*

Trả lời:

Việc xây dựng Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành. Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP chỉ quy định đối tượng áp dụng đối với “*thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên*”, không quy định đối với “*tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên*”.

Đề nghị phường Đông Phong tiếp tục tuyên truyền tới cử tri.

5. Phường Quyết Thắng (01 ý kiến)

* *Cử tri Nguyễn Quang Hải - Bản Nậm Loỏng 3: Hiện tại Công ty TNHH xây dựng Minh Tuấn đang quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Quyết Thắng 2 tuy nhiên Công ty thực hiện thu vé chợ từ 3000đ - 5000đ đối với những người dân bán rau trên vỉa hè như vậy có đúng theo quy định không? đề nghị các cấp xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.*

Trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Quyết Thắng làm việc với Doanh nghiệp và thống nhất phương án giải quyết theo quy định.

6. Xã San Thàng (04 ý kiến)

6.1. *Cử tri Đỗ Thị Thọ - Bản Thành Công: Đề nghị làm đường nội đồng dài khoảng 800m đoạn từ nhà ông Vinh lên đỉnh đồi Trạm biến áp thuộc bản Thành Công và đoạn từ nghĩa trang của bản lên vùng chè của Bản.*

Trả lời:

Hiện nay do nguồn lực kinh phí hạn hẹp, không thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Đề nghị cử tri chia sẻ và tạm thời khắc phục. Từ nay đến hết năm 2025, UBND thành phố không bố trí được kinh phí để thực hiện đầu tư nội dung này.

6.2. Cử tri Vũ Văn Nhíp – Bản Xéo Xin Chải: Đề nghị làm đường điện từ nhà Minh Thêu xuống khu vực Bãi đông để phục vụ cho nhân dân sản xuất và phát triển kinh tế.

Trả lời:

Điện lực thành phố Lai Châu đã lập danh mục đầu tư, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp, đảm bảo cấp điện năm 2024, 2025. Đơn vị đã phối hợp với UBND xã San Thàng và đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát xong, đã được Công ty điện lực Lai Châu đã phê duyệt, có kế hoạch đầu tư xây dựng TBA trong năm 2024 và đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ chuyển sang UBND Thành phố Lai Châu duyệt quy mô và xin cấp phép .

Điện lực Thành phố Lai Châu đã phối hợp với UBND xã San Thàng kiểm tra thực tế tại Bản Sáo Sin Chải – xã San Thàng. Hiện tại 14 hộ dân đang sử dụng điện được đấu nối tại Đường dây 0,4kV sau TBA Tả Sin Chải, khách hàng kéo dây về hộ gia đình để sử dụng có khoảng cách gần nhất khoảng 50 mét, hộ gia đình kéo dây xa nhất khoảng 400 mét. Các hộ đang sử dụng điện đa số là các lán chăn nuôi.

Điện lực sẽ đầu tư xây dựng 200m đường dây 0,4kV, còn lại 200m phần đường dây 0,4kV việc đầu tư xây dựng không đảm bảo hiệu quả và vào quy hoạch đất nông nghiệp, đề nghị cử tri khắc phục tự kéo đường dây.

6.3. Cử tri Vũ Văn Tuế - Bản Lò Suối Túng: Đề nghị làm đường nội đồng từ nhà ông Dĩ lên nhà máy nước bản San Thàng.

Trả lời:

Hiện nay do nguồn lực kinh phí hạn hẹp, không thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Đề nghị cử tri chia sẻ và tạm thời khắc phục. Từ nay đến hết năm 2025, UBND thành phố không bố trí được kinh phí để thực hiện đầu tư nội dung này.

6.4. Cử tri Nguyễn Thị Quán - Bản Xéo Xin Chải: Đề nghị làm mương thoát nước từ cống Trung tâm bảo trợ xã hội xuống nhà ông Bình dài khoảng 80m.

Trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã San Thàng kiểm tra thực tế theo kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra UBND thành phố trả lời làm rõ như sau: Đoạn mương thoát nước cử tri kiến nghị nằm trong tuyến kênh thoát nước từ đường tránh chợ San Thàng đến bản Thành Công.

Hiện nay do nguồn lực kinh phí hạn hẹp, không thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Đề nghị cử tri chia sẻ và tạm thời khắc phục. Từ nay đến hết năm 2025 UBND thành phố không bố trí được kinh phí để thực hiện đầu tư nội dung này.

7. Xã Sùng Phài (03 ý kiến)

7.1. Cử tri Sùng Thị Dính – bản Gia Khâu 1: Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tại mục 3, điều 1 có quy định cụ thể đối với các Chi hội có số hội viên dưới 50 người hỗ trợ 1.000.000 đồng/năm/chi hội; Chi hội có số hội viên từ 50 người trở lên hỗ trợ 1.500.000 đồng/năm/chi hội.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay Hội liên hiệp phụ nữ xã có 3 Chi hội thuộc bản đặc biệt khó khăn có trên 50 hội viên nhưng chỉ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/năm/chi hội. Hội liên hiệp phụ nữ xã đã có ý kiến nhiều lần và được UBND xã Sùng Phài trả lời là do cấp trên không phân bổ kinh phí. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời làm rõ và phân bổ kinh phí theo quy định.

Trả lời:

UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND xã rà soát, nếu chưa đủ định mức theo quy định đề nghị trình bổ sung theo quy định.

7.2. Cử tri Chèo A Cáo – bản Sùng Phài):

- Tuyến đường từ trung tâm bản Cư Nhà La đến bản Trung Chải đầu tư dài nhựa từ nhiều năm trước, giờ đây đường xuống cấp nghiêm trọng, cử tri nhiều lần có ý kiến và đã được trả lời, đường chưa được nâng cấp, sửa chữa do chưa có nguồn kinh phí, nhân dân tự khắc phục. Tuy nhiên, qua nhiều năm tuyến đường càng ngày càng xuống cấp, nhiều đoạn gồ ghề, bong tróc, đọng nước gây nguy hiểm cho phương tiện đi lại và đặc biệt đoạn đường đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đối với học sinh. Đại diện cử tri xã Sùng Phài tôi đề nghị thành phố Lai Châu bố trí một phần kinh phí để tu sửa những vị trí bong tróc, gồ ghề, đọng nước để trước mắt Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Trả lời:

Qua kiểm tra tuyến đường theo kiến nghị của cử tri đã xuống cấp, nhiều đoạn bị hư hỏng. Tuy nhiên hiện nay UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí để đầu tư nâng cấp. Trước mắt UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị sửa chữa, khắc phục những vị trí xung yếu, xuống cấp lớn đồng thời khảo sát lập kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tiếp theo.

7.3. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét cho phép Nhân dân đi ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ ngã tư rẽ đi bản Lùng Thàng đến trụ sở xã Sùng Phài dài khoảng 60m vì nếu đi đúng chiều sẽ phải đi vòng chiều dài khoảng 01km.

Trả lời:

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc quản lý của sở Giao thông vận tải, UBND thành phố sẽ chuyển ý kiến của cử tri lên sở Giao thông vận tải để trả lời cho cử tri.

Trên đây là báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười bảy HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Xiêng